
Sæll Hilmar

Nú bendir allt til þess að það verði farið í jarðvegsframkvæmdir á grasvellinum við Torfnes, í haust. 
Að núverandi gras verði fjarlægt og skafið verði ofan af vellinum. Um er að ræða töluvert af mold og 
lífrænu efni og möl í samblandi. Gróflega áætlað 1800-2000 rúmmetrar af efni. (Set þó fyrirvara um 
samþykkt bæjarráðs á tilboð í gerfigrasið)

Ég velti því fyrir mér hvort það sé ekki ódýrara fyrir höfnina og sveitarfélagið að nýta þetta efni sem 
til fellur á Torfnesi sem yfirlag á Suðurtanga, frekar en að sækja upp í námu. Vegalengdir eru styttri 
frá Torfnesi, niður á Suðurtanga, spurning um hvort það væri ekki ódýrara fyrir báða aðila að nýta 
þetta sem til fellur þarna frekar en að sækja uppeftir. Veltur líka á því hvað vantar mikið á tangann, 
þú skoðar það.

Hefurðu tök á að skoða þetta með Hafnarstjórn og ef þeir gefa grænt ljós þá er þetta mögulega 
win/win fyrir báða aðila.
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